

BÁO CÁO

V/v giao đất, giao rừng cho cộng đồng gắn với hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Văn bản số 547/SNNMT-CCKL ngày 31/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc đề nghị báo cáo tổng kết Đề án giao đất, giao rừng cho cộng đồng gắn với hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo một số nội dung như sau:

1. Công tác chỉ đạo: Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị và cộng đồng dân cư được giao đất giao rừng tổ chức quản lý tốt, hiệu quả, đồng thời thường xuyên tuyên truyền tổ chức họp dân, vận động các hộ ký cam kết không vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền trong các buổi họp thôn... thực hiện tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bảo vệ và phát triển rừng; hậu quả của việc chặt phá rừng trái quy định nhằm lấn chiếm đất rừng, các hành vi vi phạm, mức xử lý vi phạm; tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai do chặt phá rừng... Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Kết quả triển khai:

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về công tác giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Trong năm 2021, UBND huyện Đăk Glei đã thực hiện giao đất, giao rừng cho 28 cộng đồng dân cư thôn trên địa huyện với tổng diện tích là 649,78 ha (*Trong đó: Giao đất, giao rừng ở các xã: Đăk Long 08 cộng đồng dân cư thôn, diện tích là 293,89 ha; xã Đăk Môn 01 cộng đồng dân cư thôn, diện tích 3,4 ha; Thị trấn Đăk Glei 04 cộng đồng dân cư thôn, diện tích 59,01 ha; xã Đăk Choong 05 cộng đồng dân cư thôn, diện tích 144,42 ha; xã Mường Hoang 05 cộng đồng dân cư thôn, diện tích 101,48 ha; xã Ngọc Linh 05 cộng đồng dân cư thôn, diện tích 16,48 ha*).

(Có các quyết định giao đất, giao rừng kèm theo).

- Thông qua hoạt động phát triển rừng cộng đồng vốn rừng hiện có sẽ được bảo vệ, tăng chất lượng rừng tự nhiên, giảm các tác động bất lợi đến rừng, góp phần nâng cao khả năng phòng hộ của rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cộng đồng. Việc giao rừng kết hợp với giao đất đã nâng cao khả năng khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng đất lâm nghiệp trong phát triển kinh tế, trồng rừng sản xuất, khai thác rừng trồng, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng. Bên cạnh đó, việc giao đất, giao

rừng đã thu hút được nguồn lao động tại địa phương vào việc sản xuất lâm nghiệp và nông lâm kết hợp từ việc trồng rừng, chăm sóc, tu bổ rừng tự nhiên, trồng cây được liệu dưới tán rừng, khai thác rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.... Giải quyết được việc làm cho các hộ gia đình trong thôn, ổn định sinh kế trong nhiều năm, ổn định dần cuộc sống và giữ gìn trật tự xã hội tại địa phương.

- Sau khi được Nhà nước giao đất, giao rừng cộng đồng dân cư đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ rừng theo quy định của pháp luật; từ đó, hạn chế được các hành vi xâm hại rừng; góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, chất lượng rừng và tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng từng bước được nâng cao. Cộng đồng dân cư thôn đã xây dựng quy ước quản lý bảo vệ rừng cộng đồng, tiến hành lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng để xác định chi tiết các hoạt động cụ thể trong quản lý sử dụng từng lô rừng, một số biện pháp lâm sinh được áp dụng như chăm sóc, trồng bổ sung cây lâm nghiệp làm giàu rừng ở các lô rừng nghèo, rừng thưa thiếu cây gỗ có giá trị, hoặc trồng thêm các loại lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Phòng Nông nghiệp và MT (t/d);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Sum